



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 28 มกราคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. เชือดกินหัวควี โคบาลแดนใต้	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
2. ภาพข่าว: ดูปลูกข้าว	มติชน (กรอบบ่าย)
3. ภาพข่าว: หมูเมืองตรัง	มติชน
4. ปี67ล้นส่งออกพลิกบวก2%	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
5. อ.ต.ก.นำทัพขายข้าวหอมมะลิ	ข่าวสด
6. บทบรรณาธิการฐานเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจไทยแค่ชะลอตัว ถดถอย หรือ วิกฤต	ฐานเศรษฐกิจ
7. คลังรับเศรษฐกิจเปราะบาง ยังไม่วิกฤต	ฐานเศรษฐกิจ
8. คอลัมน์: อาทิตย์เอกเขนก: 'ปรีชา การมงคล'พลิกบทบาทชีวิต จากผู้ค้าสลากสู่...	ไทยโพสต์
9. พิษณุโลกบูมท่องเที่ยว'บ้านมั่ง' เปิดตลาดนัดเด็กดอย'บ้านร่องกล้า' ซ้อปลินค้า...	มติชน
10. จับตาหุ้่น'หมู-ไก่'คึก ท่องเที่ยว-รีเทล ดีดแรง ชิงยอดขาย ตรุษจีน	ฐานเศรษฐกิจ

\*\*\*\*\*

# เชือดกินหัวคิว โคบาลแดนใต้

## ธรรมนัสสั่งสอบ ไชยรักษ์ไม่ขยายผล

สั่งลงดาบเชือดกลุ่มกินหัวคิว “โคบาลชายแดนใต้” ไชยรักษ์ ก.เกษตรฯ เผย “ธรรมนัส” เร่งสอบพบทุจริตเอาผิดไม่มีละเว้น **◆ อ่านต่อหน้า 14**

### กินหัวคิว □ ต่อจากหน้า 1

ด้าน “ไชยา” รับผิดชอบเร่งสอบด่วน ขยายผลขยายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่เดือดร้อนเตรียมลงพื้นที่ 29 ม.ค.นี้ ตรวจสอบรายละเอียด สงสัยว่ามาจากไหน มีการกักกันโรค ฉีดวัคซีนหรือไม่

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวถึงกรณี “โครงการโคบาลชายแดนใต้” เรื่องการจัดหาแม่โคของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี ไม่ตรง

ตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของโครงการ ว่า การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 8 ระยะ ปัจจุบันอยู่ในระยะนำร่องเกษตรกร 60 กลุ่ม แม่โคพื้นเมือง 8,000 ตัว เงินกู้ยืม 98 ล้านบาท และเงินจ่ายขาด 1.20 ล้านบาท จึงย้ำว่า ขณะนี้เป็นการดำเนินงานระยะนำร่อง ปัญหานี้ร้องเอกราชธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน และมอบหมายให้นายไชยา พรหมมา ร.ช.เกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับดูแล

กรมปศุสัตว์ เร่งหาข้อมูลในการช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ปัญหาในขณะนี้คือ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดปัตตานีบางกลุ่มได้แม่โคพื้นเมืองที่ส่งมอบให้กลุ่มมีลักษณะไม่ตรงตามเงื่อนไขของโครงการแต่จังหวัดอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่เจอกับปัญหานี้ จึงขอชี้แจงว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นแค่จุดเดียว คือ จ.ปัตตานี

ทั้งนี้ข้อกำหนดในเอกสารเขียนชัดเจนว่า ให้กลุ่มเกษตรกรเป็นผู้จัดหาพันธุ์สัตว์เองตามคุณลักษณะเฉพาะที่กรมปศุสัตว์กำหนด โดยกำหนดสายพันธุ์ อายุ น้ำหนักตัว สุขภาพสัตว์ การได้รับวัคซีน และการตรวจโรคที่สำคัญ พร้อมเงื่อนไขการรับประกันหากไม่ถูกต้องตามที่กำหนดผู้ขายจะต้องเปลี่ยนตัวสัตว์ใหม่ให้แก่เกษตรกร เมื่อผู้ขายแจ้งกำหนดส่งมอบโคผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตรวจสอบโค ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ เมื่อเอกสารและคุณภาพตรงตามเงื่อนไข และเกษตรกรมีความพึงพอใจ ก็จะดำเนินการตรวจรับและจัดส่งเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายเงินต่อไป หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป ซึ่ง จ.ปัตตานี มีการ



▲ สอบรูต...ฝูงโคภาคใต้บางส่วนใน “โครงการโคบาลชายแดนใต้” ที่ถูกกล่าวหาไม่โปร่งใส โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง เอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว



ส่งมอบโคครบทุกกลุ่มแล้ว จำนวน 18 กลุ่ม จากที่ได้รับรายงาน มีการแก้ไข 2 กลุ่มคือ กลุ่มหนึ่ง ขอเปลี่ยนแม่โค 20 ตัว และอีกกลุ่มหนึ่ง ขอยกเลิกสัญญา ส่วนในกลุ่มอื่น ๆ กำลังทำการขยายผลและตรวจสอบอย่างละเอียด

ส่วนกรณีที่กลุ่มเกษตรกรมีความประสงค์ขอเปลี่ยนตัวสัตว์ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของโครงการ กรมปศุสัตว์ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการเปลี่ยนตัวสัตว์ให้ใหม่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นสั่งการให้ดูแลด้านสุขภาพ ให้อาหารบำรุงและสนับสนุนพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ และเร่งฟื้นฟูสุขภาพแม่โคเนื้อตามหลักวิชาการ ให้อาหารเสริมแก่แม่โคพื้นเมืองเพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์โดยเร็ว

นอกจากนี้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ชี้แจงรายงานข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยเร็วทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อทำงานควบคู่กับทางคณะกรรมการตรวจสอบของศอ.บต. โดยบูรณาการทำงานร่วมกัน ดังนั้นขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า รัฐบาลในยุคของนายกษ.เศรษฐา ทวีสิน จะปราบปรามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับดูแลกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกันแก้

ปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน พร้อมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร หากตรวจพบการทุจริตเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือข้าราชการ จะดำเนินการเอาผิดอย่างถึงที่สุด

ทั้งนี้ การส่งมอบโคแก่เกษตรกรในโครงการโศบาลชายแดนใต้ ได้ส่งมอบโคแก่เกษตรกรใน จ.ปัตตานี 800 ตัว เมื่อเดือนพฤศจิกายน จ.นราธิวาส เมื่อเดือนธันวาคม จำนวน 800 ตัว และ จ.สตูล 400 ตัว เมื่อเดือนเมษายน 2568 สำหรับ จ.สงขลา และ ยะลา ยังไม่มีการจัดส่งวัว ณ เวลานี้มีการเบิกจ่ายสินเชื่อกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 37,601,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.48 และมีวัวที่รับมอบเป็นผลผลิตทางโครงการให้ลูกแก่เกษตรกรจำนวนหลายตัวแล้ว

ด้าน นายไชยา กล่าวว่า ในวันที่ 20 ม.ค.นี้จะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมรับฟังปัญหาจากเกษตรกรว่าเกิดจากอะไร รวมทั้งพูดคุยกับ ศอ.บต. รายละเอียดของสัญญาเงื่อนไขของโครงการเป็นมาอย่างไร ส่วนประเด็นที่ตนสงสัย คือ มีการนำวัวที่นำมามอบให้เกษตรกร มีที่มาที่ไปถูกต้องหรือไม่ เพราะตามหลักแล้วจะต้องนำวัวจากนอกเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามา ยกเว้นวัวภายในเขตมีเพียงพอแล้ว หากเป็นวัวนอกเขตก็ต้องมาดูว่ามีการกักกันโรค มีการฉีดวัคซีนตามขั้นตอนหรือไม่ หากไม่มี กรมปศุสัตว์ต้องรับผิดชอบ.



### ดูปลูกข้าว

นายฟรังค์ วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และภริยา เยี่ยมชมสวนตารมย์ พื้นที่แปลงเกษตรสาธิตของโครงการระบบการผลิตข้าวยั่งยืนแบบองค์รวม โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรฯ ให้การต้อนรับ ที่บ้านดอนหมู อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 มกราคม

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 28 มกราคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16758

Col.Inch: 13.93 Ad Value: 15,323

ภาพข่าว: หมูเมืองตรัง

หน้า: 13(บน)

PRValue (x3): 45,969

คลิป: ชาว-ดำ



**หมูเมืองตรัง** - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกร ที่ดินทำกิน ที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าजू หมู 1 ต.ท่าजू อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ก่อนจะแวะชิมหมูย่างเมืองตรัง เมื่อวันที่ 27 มกราคม



# ปี67ลุ้นส่งออกพลิกบวก2%

## เงินเพื่อชะลอทั่วโลกเร่งสำรองอาหาร

พาณิชย์เผยส่งออกทั้งปี 66 ติดลบ 1% ดีเกินคาด ตั้งเป้าปีนี้โตพลิกบวก 1-2% อานิสงส์อินเดียจำกัด ปริมาณส่งออก ทำให้ตลาดโลกต้องการข้าวไทย

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงภาวะการค้า ระหว่างประเทศของไทย ปี 2566 ว่า เดือนธ.ค.2566 การส่งออก มีมูลค่า 22,791.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 4.7% การนำเข้ามี มูลค่า 21,818.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 3.1% โดยเกินดุลการค้า 972.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการส่งออกทั้งปี 2566 มีมูลค่า 284,561.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 1% เทียบกับช่วงเดียวกันของ ปีก่อน การนำเข้ามีมูลค่า 289,754.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 3.8% ส่งผลให้ขาดดุลการค้า 5,192.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วน ประกอบ มูลค่า 31,024 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 10.9% เครื่อง กอมพิวเตอร์ 17,825 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 6.3% อัญมณี และเครื่องประดับ 14,787 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 5.2% ผลิตภัณฑ์ยาง 13,248 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 4.7% และ น้ำมันสำเร็จรูป 10,213 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 3.6%

ตลาดส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 48,864 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 17.2% จีน 34,164 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 12% ญี่ปุ่น 24,669 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 8.7%

และออสเตรเลีย 12,106 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 4.3%

“ปี2566 การส่งออกติดลบเพียง 1% น้อยกว่าที่หลายๆหน่วยงาน คาดว่าจะติดลบที่ 2% เนื่องจากภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันอัด กิจกรรมการส่งออก ส่งผลให้ภาพรวมส่งออกติดลบน้อยลงคือ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไทยส่งออกได้ 31,024 อัญมณี ส่งออกได้ 14,787 รวมทั้งยังส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้น โดยเฉพาะข้าว ส่งออกได้ 5,144 ขยายตัวมากถึง 29% ไก่แปรรูป 2,741 ขยายตัว 6.5% และเมื่อเทียบกับภูมิภาคถือว่าส่งออกไทยหดตัวน้อย สุดที่ 1% ขณะที่เวียดนามหดตัว 4.8% มาเลเซียหดตัว 11.1% จีนหดตัว 4.6% อินโดนีเซียหดตัว 11.3%”

สำหรับการส่งออกในปี 2567 ตั้งเป้าเติบโตเป็นบวกที่ 1-2% หรือคิดเป็นมูลค่า 280,000-290,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากปัจจัย บวกการฟื้นตัวของวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ การจำกัดปริมาณ การส่งออกข้าวของอินเดียทำให้ข้าวไทยเป็นที่ต้องการของตลาด มากขึ้น ท่ามกลางปัญหาภัยแล้งที่ประเทศต่างๆต้องเร่งสั่งซื้อสินค้า เกษตรเพื่อสำรองอาหาร และการจับจ่ายใช้สอยของโลกเพิ่มขึ้นตาม แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่จะลดลง โดยปีนี้มีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริม การส่งออกมากกว่า 400 กิจกรรมในต่างประเทศ ทั้งการบุกเมืองรอง และการขับเคลื่อนการเจรจา FTA ภายใต้นโยบายการทูตเศรษฐกิจ เชิงรุกของรัฐบาล เพื่อผลักดันการส่งออกให้เติบโตเป็นฟันเฟือง ผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยต่อไป

## อ.ต.ก.นำทัพขายข้าวหอมมะลิ

### ลุยจีน 1 แสนตัน-มูลค่ากว่า 2 พันล้าน

อ.ต.ก.เจรจาส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปเฉิงตู ประเทศจีน กว่า 100,000 ตัน มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท เพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกร

นายปณิธาน มีไชโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า อ.ต.ก. ได้เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมคณะกับนางนฤมล ถิฏญ์โสภณวัฒน์ ที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนการค้าไทย (ทีทีเอ) เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนรวมถึงการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน เมื่อวันที่ 22-25 ม.ค. 2567

ทั้งนี้ ผลการเจรจาประเทศไทยจะดำเนินการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย จำนวน 100,000 ตัน เป็นเงิน 52.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการค้าข้าวหอมมะลิไทยล่วงหน้า ระหว่าง บริษัท SHENZHEN ZHONGCHENG FOOD IMPORT AND EXPORT และบริษัท ธนสรโร ไรซ์ จำกัด และในส่วนของจัดส่งข้าวหอมมะลิจำนวน 1 แสนตัน ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น

อ.ต.ก.จะดำเนินการขนส่งทางรางรถไฟ ตามที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบการขนส่งทางราง กับบริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด (GML) บริษัทในเครือ ปตท. เมื่อ

วันที่ 22 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา การขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศภาคการเกษตรในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอ.ต.ก. จะดำเนินการบุกเบิกตลาดใหม่ และขยายผลไปยังสินค้าเกษตรประเภทอื่นๆ

อาทิ ผัก ผลไม้ไทย สินค้าประมง สินค้าแช่เยือกแข็ง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่พี่น้องเกษตรกร และพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริมการซื้อขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าอื่นๆ หรือสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือน รวมทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคเพื่อจำหน่าย สร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าเกษตรไทย สามารถเข้าสู่ตลาดการค้าต่างประเทศได้มากขึ้น

สำหรับสินค้าการเกษตรจีนมีการนำเข้าจากไทยมากถึง 30% ของสินค้าเกษตรนำเข้าทั้งหมด โดยสินค้าเกษตรที่สำคัญในการส่งออกของไทยมายังจีน ได้แก่ พุรีเยน และสับปะรด ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เล็งเห็นที่จะเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตรของไทยในการส่งออกมายังจีน เพื่อเพิ่มโอกาสเพิ่มจำนวนการส่งออกสินค้าเกษตรมายังจีน โดยรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรไทยในทุกด้าน

ซึ่งการเดินทางไปจีนครั้งนี้ยังพบฟาร์มไผ่ จึงเป็นโอกาสที่อ.ต.ก.จะสนับสนุนการส่งเสริมการส่งออกไผ่จากไทยไปจีน และพร้อมจะเรียนรู้ระบบการเกษตรสีเขียวจากจีน เพื่อผลักดันไผ่ไทยให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ในภาคเกษตรกรไทย





## เศรษฐกิจไทยแค่ชะลอตัว ถดถอย หรือ วิกฤต

อยู่ดีๆ โฆษกรัฐบาลก็มีถ้อยคำปลอบใจเอกสารลับของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ที่เตรียมไว้แถลงข่าวกับสื่อมวลชน พร้อมสรุปสั้นๆ เพียงว่า “สรุปแล้ว GDP ปี 2566 เติบโตเพียง 1.8% เทียบกับที่แบงก์ชาติคาดการณ์เอาไว้เมื่อต้นปี 66 ว่า จะเติบโตถึง 3.6% ถือเป็นถดถอยต่ำกว่าปี 2565 ที่เติบโต 2.6%” ก่อนจะยกเลิกข้อความทั้งหมดไป

ร้อนถึงสศค. ตัวดันทางถึงขั้นต้องทำเรื่องขอหาเมื่อปลอบใจเอกสารที่หลุดรอดไปถึงมือรัฐบาล เพราะถูกตั้งคำถามขึ้นมาทันที เอกสารที่หลุดออกมาจะมีอะไรแอบแฝงหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า เศรษฐกิจไทยถึงขั้นวิกฤต จนต้องกู้มาแจกเงินดิจิทัลหรือไม่

ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่บทความของนายเศรษฐพุฒิสุทธิวิธานฤพุมิ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย(อปท.) ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ออกมาพอดีว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ล่าช้ากว่าที่คาดนั้นไม่ถึงขั้นเป็นวิกฤต และเป็นไปไม่ได้ที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

“เศรษฐกิจไทยวิกฤตหรือไม่” จึงเป็นประเด็นที่ถูกซักถามอย่างหนัก ซึ่งผู้อำนวยการ สศค. นายพรชัย ชูระเวช

ระบุว่า คำว่า วิกฤตไม่มีนิยามที่ชัดเจน ว่าเป็นวิกฤต หรือ ไม่ วิกฤต แต่อาจจะมีเรื่องของนิยามที่ใช้สากล เช่น สหรัฐอเมริกาใช้คำว่า technical recession หรือเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิค ซึ่งเศรษฐกิจไตรมาสต่อไตรมาสติดลบ 2 ไตรมาสติดต่อกัน แต่ก็มองว่า เศรษฐกิจที่ถดถอยจะลามไปถึงวิกฤตหรือไม่ ก็ยังไม่มีนิยามที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณว่า เศรษฐกิจมีความเปราะบางในบางเรื่อง เรามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เติบโตแล้วลดลงต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ถ้าติดลบคือ เศรษฐกิจต้องต่ำกว่า 0% ต่อเนื่องกัน 2 ไตรมาส จะเรียกว่า technical recession ซึ่งเราเคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เมื่อสถานการณ์โควิด และในอดีตที่ผ่านมาช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง

“แต่ทั้ง 2 เหตุการณ์ จะต้องมีคนมาเคาะว่า สถานการณ์นี้เป็นวิกฤต เช่นในช่วงต้มยำกุ้ง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ที่เราเรียกว่า LOI ซึ่งขณะนั้นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเหลือน้อย และมีหนี้สินต่างประเทศจำนวนมาก ส่วนโควิด ก็มีการออกพระราชกำหนดเรื่องการประกาศให้การระบาดของโรค หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดวิกฤต”

ก่อนจะมีใครมาชี้ว่า เศรษฐกิจไทยวิกฤตหรือไม่ หากมาดูรายละเอียดว่า อะไรที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง 1.8% ก็พบว่า มาจาก 2 เครื่องยนต์สำคัญทางเศรษฐกิจติดลบ คือ การใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออก โดยการบริโภคภาครัฐติดลบ 3.6% จากช่วงคาดการณ์ -3.9 ถึง -3.4% การลงทุนภาครัฐติดลบ 0.2% จากช่วงคาดการณ์ -0.5 ถึง 1.0% และมูลค่าการส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐคาดว่าจะติดลบ 1.5% จากช่วงคาดการณ์ -1.8 ถึง -1.3%

ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 7.1% การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 2.8% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 1.2% อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ 1.3%



## คลังรับเศรษฐกิจเปราะบาง ยังไม่วิกฤต

คลังหันจัดพีพี 66 โต 1.8% หลังคาดไตรมาส 4 โดต่ำ รับเศรษฐกิจไทยเปราะบางในบางเรื่อง ซึ่งคำว่า “วิกฤต” นิยามไม่ชัดเจน ชูช่วงโควิด-ต้มยำกุ้ง ถือเป็นวิกฤต

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 จากเดิมคาดว่า จะขยายตัว 2.7% เหลือขยายตัว 1.8% จะลดลงจากปี 2565 ที่เติบโต 2.6% หลังจากเห็นสัญญาณการเติบโตที่ไม่ค่อยดีในไตรมาส 4 คาดว่า จะขยายตัวได้เพียง 1.4% โดยหลักๆ เป็นผลมาจากการผลิตภาคอุตสาหกรรม และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมหดตัวต่อเนื่อง



ส่วนจะสามารถกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจถึงขั้นวิกฤตหรือไม่นั้น คำว่าวิกฤตไม่มีนิยามที่ชัดเจนว่าเป็นวิกฤตหรือไม่วิกฤต แต่อาจจะมีการใช้นิยามที่ใช้สากล เช่น สหรัฐอเมริกาใช้คำว่า technical recession (เศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิค) ซึ่งเศรษฐกิจ

ไตรมาสต่อไตรมาสติดลบ 2 ไตรมาสติดต่อกัน แต่ก็มองว่าเศรษฐกิจที่ถดถอยจะลามไปถึงวิกฤตหรือไม่ ก็ยังไม่มีนิยามที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจมีความเปราะบางในบางเรื่อง เรามีการขายตัวทางเศรษฐกิจที่เติบโตตัวลดลงต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งในทางเศรษฐกิจศาสตร์ถ้าติดลบ คือเศรษฐกิจต้องต่ำกว่า 0% ต่อเนื่องกัน 2 ไตรมาส จะเรียกว่า technical recession ซึ่งเราเคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เมื่อสถานการณ์โควิด และในอดีตที่ผ่านมาช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง

“แต่ทั้ง 2 เหตุการณ์นี้ต้องมีคนมาเดาะว่า สถานการณ์นี้เป็นวิกฤต เช่นในช่วงต้มยำกุ้ง กองทุน

การเงินระหว่างประเทศ (IMF) ก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ที่เราเรียกว่า LOI ซึ่งขณะนั้นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเหลือน้อย และมีหนี้สินต่างประเทศจำนวนมาก ส่วนโควิด ก็มีการออกพระราชกำหนดเรื่องการประกาศให้การระบาดของโรค หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดวิกฤต”

ถ้าคำศัพท์ของไทย เป็นคำว่าวิกฤตจริง พจนานุกรม คำว่า “วิกฤต” เป็นคำวิเศษณ์ ต้องอยู่กับคำนามที่ประกอบกัน เช่น เวลาวิกฤต หรือเหตุการณ์วิกฤต หน้าที่ชี้ชัดที่ติดลบติดต่อกัน 2 ไตรมาส แต่เหตุการณ์วิกฤตเป็นไปได้อย่างไร มีปัญหาทางการเงินของครัวเรือนเยอะจนเป็นเหตุให้ประชาชนไม่มีเงิน ถือเป็นวิกฤติทางการเงินของครัวเรือนก็ได้ ซึ่งก็ต้องฟังข้อมูลต่างๆ มาประกอบการพิจารณา ●

# 'ปรีชา การมงคล'พลิกบทบาทชีวิต จากผู้ค้าสลากสู่การเป็นเกษตรกรตัวจริง!



**อ.** วังสะพุง จ.เลย ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่มีผู้ประกอบการอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยมากที่สุดในประเทศไทย และถือเป็นพื้นที่ที่มีบทบาทพอสมควรในการเรียกร้องและต่อรองไควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งจะมีชื่อของ "ปรีชา การมงคล ประธานผู้ค้าสลากรายย่อยจังหวัดเลย" ออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆ ในยุคนั้น แต่ปัจจุบัน "ปรีชา" ได้ปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต โดยการหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่บ้านเกิด และยอมรับว่า **ชีวิตทุกวันนี้มีความสุขและเพียงพอ**

**อาทิตย์เอกเซนก** สัปดาหีนี้มีโอกาสติดตาม **พันโททูน ดันสนาม** ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงพื้นที่ไปฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเกษตรผสมผสาน ที่น้อมนำศาสตร์พระราชา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิต จาก **"ปรีชา การมงคล"** ที่พลิกบทบาทจากประธานผู้ค้าสลากรายย่อยจังหวัดเลย สู่การเป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.วังสะพุง จ.เลย

ซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแห่งนี้ เริ่มต้นจากการที่ "ปรีชา" ซึ่งเดิมประกอบอาชีพเร่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ต่อมาตัดสินใจหันมาตัวเองหันมาเป็นเกษตรกร โดยยึดหลัก



ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกพืชสวนครัวและพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิด ประกอบด้วย กลั้วหอมทอง แดงร้าน บวบเหลี่ยม บวบหอม บวบลาย มันเทศญี่ปุ่น เสาวรส หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วฝักยาว น้ำเต้า มะเขือ พริก มะเขือเทศ ข้าวโพด ชนุน ยางพารา และยังทำปศุสัตว์ เลี้ยงเบ็ดไซ่ เบ็ดเทศ ไก่พื้นเมือง พร้อมกับทำโรงปุ๋ยหมักเอง ทำให้มีรายได้เกิดขึ้นทุกวันจากการขายสินค้าเกษตร ขณะที่ค่าใช้จ่ายมีน้อยมาก สามารถปลดหนี้สิน ครอบครัวยั่งยืนและมีความสุข

"ปรีชา" เล่าว่า เมื่อก่อนมีหนี้สินเป็นหลักล้านมาจากการกู้เงินเพื่อไปลงทุนซื้อสลากมาขาย ด้วยการจ้างลูกน้องขาย แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีปัญหา สลากขายไม่หมด จากเมื่อก่อนมีรายได้ 15 วันอยู่ที่ราว 7-8 พันบาท แต่พอเหตุการณ์บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงจากรายได้ระดับดังกล่าวก็เหลือราว 7-8 พันบาทเท่านั้น ทำไปทำมารายได้ไม่เพิ่ม แต่หนี้สินที่มีกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่าชีวิตมีความสุขไม่





แน่นอนสูง ต้องต่อสู้ดิ้นรน จนถึงจุดหนึ่งที่ผมคิดว่า *อยากมีชีวิตที่มีความสุข* และบังเอิญได้มีโอกาสไปเห็นคลิปเกี่ยวกับการทำเกษตรด้วยการเดินตามรอยเท้าพ่อหลวง การนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งทำให้ชีวิตมีความสุข ผมเองก็อยากมีความสุขแบบนั้นบ้าง จึงเริ่มมาลองทำเกษตรแบบในปัจจุบันนี้

โดยเริ่มต้นจากการได้มีโอกาสเข้าไปอบรมในโครงการหลวง เป็นระยะเวลากว่า 4 เดือน มีการนำหลักการคิด การลงมือทำ การเป็นผู้นำที่ดีและการเปลี่ยนแปลง จากศาสตร์ของพระราชชาติได้จากการเรียนรู้ตลอดระยะเวลา มาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเอง จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งหนึ่ง ซึ่งได้มี "สำนักงานสลากฯ" เข้ามามีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนในหลายๆ ด้าน หลายๆ ฐานการเรียนรู้

"แรกเริ่มเลยผมลองทำควบคู่กันไป คือการขายสลากไปด้วย และทำเกษตรแบบเดินตามรอยเท้าพ่อไปด้วย แต่กลับกลายเป็นว่า

หนี้สินเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะเราต้องเอาเงินมาลงในที่ดิน เงินทุนมันจึงหายไป ผมเลยลองใช้หลักการเข้าใจและเข้าใจถึงแก่นแท้ของคำว่า ศาสตร์พระราชชาติ มาลองทำจริงๆ จังๆ จึงพักเรื่องการขายสลากที่ปัจจุบันผมยังได้รับโควตา 3 เล่ม แล้วหันมาทำเกษตรอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากการเขียนแบบบนพื้นที่ที่เรามี ผมทำมาเรื่อยๆ จนกลายมาเป็นอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้"

"ปรีชา" เส่าอีกว่า เมื่อก่อนต้องไปกู้เงินเพื่อไปซื้อสลากมาขาย แต่ทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องกู้เงินแล้ว แต่เราใช้ของดีที่มีอยู่ในพื้นที่ทำให้มันเป็นเงินออกเองขึ้นมา โดยที่ไม่ต้องลงทุนมาก ด้วยการเอาจุดเด่น จุดแข็งที่อยู่ในพื้นที่ของผม มาพัฒนาให้เป็นเงิน พอเรามีเงินมากๆ ก็เอาส่วนนี้ไปพุงจุดอ่อนของเรา และดึงจุดอ่อนตรงนั้นขึ้นมา นั่นหมายความว่า สิ่งแรกที่เราจะต้องรู้คือ จุดอ่อนของเราคืออะไร

และจุดแข็งของเรามีอะไร ตรงไหนบ้าง อย่างผมเอง จุดแข็งคือ ผมเป็นคนขยัน และมีแม่บ้านที่ทำอาหารอร่อย ผมก็ดึงจุดแข็งตรงนั้นมาใช้ โดยการเปิดร้านขายอาหาร ทำให้ครอบครัวมีรายได้เข้ามาทุกวัน อย่างน้อยๆ วันละ 500 บาทถึง 1,000 บาท ครอบครัวมีรายได้ส่วนนี้เข้ามาทุกวัน และเราแบ่งรายได้จากส่วนนี้มาเสริมจุดอ่อน เช่น ผมยังขาดความรู้เรื่องการทำเห็ด ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยสอน ให้ความรู้ ทำให้ต่อไปผมจะมีรายได้จากเห็ดเข้ามาเสริม อย่างน้อยๆ วันละ 200-300 บาทแน่นอน

ผมวางแผนทางการดำเนินชีวิตอย่างเรียบร้อย คิดว่าทำอย่างไรเราถึงจะมีรายได้ประจำวัน ทำอย่างไรเราถึงจะมีรายได้ประจำ ลัปดาห์ ทำอย่างไรเราถึงจะมีรายได้ประจำเดือน และทำอย่างไรเราถึงจะมีรายได้ประจำปีเพียงพอ ไม่เดือดร้อน การหันมาใช้ชีวิตด้วยการเดินตามรอยเท้าพ่อ ด้วยการทำเกษตรแบบพอเพียง ทำให้ทุกวันนี้ครอบครัวของ "ปรีชา" มีรายได้ประจำจากร้านอาหารตามสั่ง มีรายได้ประจำอาทิตย์จากยางพารา มีรายได้ประจำเดือนจากผลผลิตบนพื้นที่เกษตรที่ออกมาแต่ละรอบ และมีรายได้ประจำปีจากการทำเกษตรแปลงใหญ่ เช่น อ้อย จนทำให้ทุกวันนี้แทบจะไม่ต้องหาซื้อวัตถุดิบมาทำกิน และยังมีการมีรายได้เข้ามาทุกวันอีกด้วย

"ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ หลักๆ เลยไม่ได้มีแค่ไร่นาสวนผสมเท่านั้น แต่เรามีมากกว่าคำว่า 1 ไร่ 100,000 เพราะมีการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน มีการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเบ็ดเทศ เลี้ยงควายงาม และทำอาหารที่ชั้ใช้เอง มีสวนยางพารา 400 กว่าต้นที่สร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 กว่าบาท ผมทำน้ำหมัก ทำปุ๋ยใช้เอง บนพื้นที่ 17 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวาตรงนี้ ผมมีความสุข" ปรีชาระบุ

"ตอนนี้ผมมีความสุขมากขึ้น กินอิ่ม นอนอุ่น หลับสบาย ไม่ต้องไปคิดวิตกกังวลว่าวันพรุ่งนี้เราจะขายสลากหมดไหม เราจะไปขายที่ไหน และพรุ่งนี้จะมีคนซื้อสลากเราไหม หรือพรุ่งนี้เราจะไปเอาสลากที่ไหนมาขาย ช่วงนั้นผมคิดไปหมดเลย แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าดินเข้ามา เรามาช่วยกันกริดยางดีไหม ถ้าเรารู้กริดยางแปลว่าเรามีราย

ได้แน่ๆ แล้ว 2,000 บาท"

ทั้งนี้ ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตรแห่งนี้ มีเกษตรกรในพื้นที่ จ.เลย และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเรียนรู้ และศึกษาดูงาน สามารถถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรพอเพียงไปในวงกว้าง โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้สนับสนุนเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ในการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วย

สำนักงานสลากฯ เข้ามาสนับสนุนเรื่องฐานการเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ โดยเฉพาะจุดอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนเข้ามาศึกษาดูงาน เช่น การสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนที่เข้ามาศึกษาดูงานจำนวนเยอะๆ 100-120 คนได้มีที่พักผ่อน มีโต๊ะ มีเครื่องฉายโปรเจกเตอร์สำหรับให้ความรู้ และที่ติที่สุดคือหน่วยงานอื่นๆ ยังได้อานิสงส์จากการสนับสนุนของสำนักงานสลากฯ อีกด้วย โดยเขาไม่ต้องห่วงโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์การทำงานมาเลยเวลาพาคนมาศึกษาดูงานที่นี่ นำเพียงอุปกรณ์เก็บข้อมูลมาเท่านั้น ตรงนี้คือสำนักงานสลากฯ มาสนับสนุนให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ดี มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานตรงนี้

อย่างไรก็ดี "ปรีชา" ฝากถึงคนที่อยากมาศึกษาดูงานที่นี่ อยากเชิญชวนพี่น้องที่ขายสลาก หรืออาชีพอื่นๆ ลองมาศึกษาแนวทางการทำเกษตรโดยใช้ศาสตร์พระราชามาเดินตามรอยเท้าพ่อในการใช้ชีวิตแบบผม โดยใช้หลักคำว่าเข้าใจ เข้าถึงแก่แก่แท้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรับรองว่าชีวิตจะมีความสุขเหมือนที่ผมมีในทุกๆ วันนี่

"ทุกวันนี้ผมกล้าพูดและกล้ารับประกันได้เลยว่าชีวิตผมมีความสุข เพราะการเงินที่อยู่ในบัญชีมันมากขึ้น จากเมื่อก่อนเงินอยู่ในบัญชีแทบไม่มี แถมยังติดลบ แต่ทุกวันนี้มีรายได้เข้ามาต่อเนื่อง ทำให้มีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้น แต่รายจ่ายแทบจะไม่มีเลย และอยากฝากพี่น้องที่ใครอยากจะทำจริงๆ คุณต้องเปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยสติปัญญา และลงมือทำ โดยใช้แนวคิด ท ท ท คือ ทำ หัน ที อย่าช้า และต้องทำแบบผู้นำ!!





# พิษณุโลกบูมท่องเที่ยว'บ้านมั่ง' เปิด'ตลาดนัดเด็กตอย'บ้านร่องกล้า

## ซ้อปลินค้าพื้นเมือง-ชมพญาเสือโคร่งสะพรั่ง



สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) และ ชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เปิด "ตลาดนัดเด็กตอย ปีที่ 10" พร้อมเปิดสกายวอล์ก (sky walk) ชมความงามของดอกซากุระเมืองไทย ที่บานสะพรั่งจนเป็นหมู่บ้านสีชมพู นักท่องเที่ยวแห่ชมอยากคับคั่ง

เมื่อเร็วๆ นี้ นางศศิวิทย์ ศรีพรหม

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดตลาดนัดเด็กตอย ปีที่ 10 ที่ตลาดนัดเด็กตอย บ้านใหม่ร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ซึ่งคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยา และชาวบ้านชุมชนบ้านร่องกล้า พร้อมใจกันทำติดต่อมาเป็นปีที่ 10 ผ่านการสนับสนุนของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนบ้านใหม่ร่องกล้า ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับนักเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยา ที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าพื้นเมือง มาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ในช่วงไฮซีซั่น หรือ ฤดูกาลท่องเที่ยวหน้าหนาวปีนี้

จากนั้นทางคณะได้ร่วมกันเปิดสกายวอล์ก ที่เป็นน้ำพัก น้ำแรงของชาวบ้าน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก นางศศิวิทย์ ในการจัดสร้างเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามของ ดอกซากุระเมืองไทย หรือ ดอกนางพญาเสือโคร่งที่ปลูกในหมู่บ้านร่องกล้า จนกลาย



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คนเมือง-ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 28 มกราคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16758

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 104.14 Ad Value: 114,554

PRValue (x3): 343,662

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พิษณุโลกบูมท่องเที่ยว'บ้านมั่ง' เปิดตลาดนัดเด็กดอย'บ้านร่องกล้า' ซ้อปลินค้า...

เป็นหมู่บ้านสีชมพู สวยงาม ก่อนที่จะขึ้นไปชมความงามของดอกซากุระเมืองไทย อย่างเต็ม



อิมที่บนภูมโล โดยสัปดาห์นี้พบว่าดอกซากุระเมืองไทยกำลังบานเต็มที่กว่า 80% ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจนแน่นบ้านใหม่ร่องกล้า

นางศศิวิทย์กล่าวว่า ในปีนี้นอกจากจะมีการเปิดตลาดนัดเด็กดอย ที่เรามาส่งเสริม

การตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวบ้านมีเศรษฐกิจที่ดี เลี้ยงปากท้องได้ มาปีนี้ยังมีจุดสกายวอล์ก มาให้นักท่องเที่ยวได้มาชมความงามของหมู่บ้านสีชมพูและถ่ายรูปความสวยงามกัน หลังจากก่อนหน้านี้ เคยสร้างมาแล้ว แต่เมื่อมีสถานการณ์โควิดทำให้ยุบสกายวอล์กอันเก่าไป และที่สำคัญทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ คณะครู นักเรียน และชาวบ้าน เน้นเรื่องความสะอาดและการคัดแยกขยะ เพื่อให้บ้านใหม่ร่องกล้าเป็นหมู่บ้านที่สะอาด นำนักท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวมา ก็จะประทับใจกลับไป

ในช่วงนี้ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และบ้านใหม่ร่องกล้า ต้นนางพญาเสือโคร่งในภูมโลกำลังบานสะพรั่งสวยงาม นอกจากนี้บริเวณหมู่บ้านทางขึ้นภูมโล ต้นนางพญาเสือโคร่งก็เบ่งบานไปทั่วหมู่บ้าน ทำให้มองเห็นแล้วเหมือนอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบแนวหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่น เดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวบริเวณหมู่บ้านร่องกล้า หรือ บ้านใหม่ร่องกล้า



ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ช่วงนี้สภาพอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 15-17 องศาเซลเซียส

หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับความสนใจและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว เมื่อ "ภูมโล" จุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าบานสะพรั่ง ซึ่งบ้านใหม่ร่องกล้า ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ภูมโล

ทางฝั่ง จ.พิษณุโลก เพราะเป็นจุดแวะพักและจุดต่อรถ เพื่อขึ้นไปเที่ยวชมดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย

นอกจากนี้ บริเวณบ้านใหม่ร่องกล้า ยังเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว ที่ห้ามพลาดโดยเฉพาะในยามที่ดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย ออกดอกเบ่งบานเป็นสีชมพูไปทั่วทั้งหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านใหม่ร่องกล้าปลูกกระจายอยู่ทั่วไปภายในหมู่บ้าน ยามออกดอกเบ่งบานชมพูสะพรั่ง โดยเฉพาะมองลงมาจากจุดชมวิวที่ วัดป่าภูหินร่องกล้า จะเห็นหมู่บ้านนี้เหมือนถูกระบายสีเป็นสีชมพูทั้งหมู่บ้าน จนหลายคนบอกว่า เป็น "หมู่บ้านสีชมพู" มีบรรยากาศคล้ายกับหมู่บ้านในประเทศญี่ปุ่นยามฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระบาน ในช่วงนี้ทำให้นักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะแวะขึ้นไปเพื่อถ่ายภาพหมู่บ้านสีชมพู โดยนักท่องเที่ยวยังสามารถขึ้นมาเที่ยวชมถ่ายรูปกับหมู่บ้านสีชมพู ได้จนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนที่ดอกนางพญาเสือโคร่งจะร่วงโรย

ส่วนแปลงนางพญาเสือโคร่งหรือดอกซากุระเมืองไทย บนยอดภูมโล ขณะนี้กำลังบานประมาณ 60% แล้ว คาดว่าจะบาน 100% ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ นักท่องเที่ยวต่างทยอยมาเที่ยวกันอย่างต่อเนื่อง

## กรรณิการ์ สิงหะ



## จับตาหุ้น 'หมู่-ไก่' คึก ท่องเที่ยว-รีเทล ดัดแปลง ชิงยอดขาย ตรุษจีน

“ตรุษจีน” เดือด เอกชนพาเหรด  
อัดงบ อัดแคมเปญชิงยอดขายปี  
มังกรทอง โบรกสอง 3 กลุ่มหุ้นคึกคัก  
รับปีใหม่จีน CPF-GFPT-TFG-BTG  
เป็นพระเอก เนื้อหมู่-ไก่ ราคาขึ้น  
ภาคการท่องเที่ยว AOT-AAV-ERW-  
CENTEL เด็งรับทัวร์วีลด์ ฟากรีเทล  
BJC-CPAXT-CPN-CRC รับทรัพย์  
การจับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาล

ต่อมา 11

ข่าวต่อ

### จับตาหุ้น

“ตรุษจีน” ยังคงเป็นเทศกาล  
สำคัญที่มีการจับจ่ายคึกคัก โดย  
ปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
(ททท.) คาดการณ์ว่าจะมีรายได้  
จากการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล  
ตรุษจีนนี้กว่า 3.43 หมื่นล้านบาท  
โดยเฉพาะจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชื้อ  
สายจีน ขณะที่เม็ดเงินสะพัดโดย  
รวมจากทั้งชาวไทยและต่างชาติจะ  
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ 5 หมื่น  
ล้านบาท สร้างความตื่นตัวให้กับ  
ผู้ประกอบการไทยจนต้องลุกขึ้นมา  
อัดงบประมาณ จัดแคมเปญเพื่อชิง  
กำลังซื้อ

นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน  
การตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา  
จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เซ็นทรัล  
พัฒนาและห้างเซ็นทรัล เป็นเดสทินชัน  
อันดับหนึ่ง เป็นแลนด์มาร์ก การ  
จับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว ช่วงเทศกาล  
ตรุษจีน โดยปีนี้ใช้งบลงทุนราว 500  
ล้านบาทจัดแคมเปญ “The Great  
Chinese New Year 2024” โฟกัส  
ใน 3 กลุ่ม Quality Target ได้แก่  
คนไทยเชื้อสายจีน, คนรุ่นใหม่ และ  
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย  
และจีน ซึ่งถือว่าติดอันดับชาติที่

เดินทางเข้าไทยสูงสุด สอดรับกับ  
โครงการ Easye-Receipt ของภาครัฐ  
ที่จะยิ่งกระตุ้นจับจ่ายเศรษฐกิจไทย  
ในช่วงไตรมาสแรก ตั้งเป้าทราฟฟิก  
เพิ่มขึ้น 20% ทั่วประเทศ คาดว่าจะ  
สร้างเงินสะพัดจากแคมเปญกว่า  
1.5 หมื่นล้านบาท

“ช่วงเวลาที่ถูกคึกคักเป็น  
พิเศษคือช่วงเทศกาล เช่น เทศกาล  
ตรุษจีน ซึ่งมีอิทธิพลในการกระตุ้น  
การจับจ่าย เนื่องจากคนไทย  
เชื้อสายจีนมีความเชื่อเรื่องวันจ่าย  
วันเที่ยว ที่เป็นปัจจัยให้ออกมา  
จับจ่ายนอกบ้านเพื่อเป็นการรับ  
ความมงคล ตลอดทั้งปี”

ด้านนายจักรกฤษณ์  
จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการ  
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประชาสัมพันธ์  
และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล  
ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล  
รีเทล กล่าวว่า คาดว่าในช่วงตรุษจีน  
นี้คนไทยซื้อของไหว้เพิ่มขึ้นกว่า 31%  
โดยราคาสินค้านั้นไม่เพิ่มสูงขึ้นมาก  
นักเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่  
ส่งผลให้กำลังซื้อลดลงจึงตรึงราคา  
ให้ราคาจับต้องได้เริ่มต้นที่ 415 บาท  
เป็นชุดไหว้เริ่มต้น เทรนด์ที่มาแรง  
ในปีของผู้บริโภคคือนิยมซื้อสินค้า  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์  
ของไหว้ต้องย่อยสลายได้และไม่  
สร้างมลพิษทางอากาศมากนัก โดย

ในปีนี้มีบริษัทคาดว่ายอดขายในช่วง  
ตรุษจีนเพิ่มขึ้นราว 15%

ขณะที่ไอคอนสยาม ซึ่งใช้  
งบลงทุนรวม 100 ล้านบาทในการ  
จัดแคมเปญรับเทศกาลตรุษจีน  
ในปี นี้ โดยนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม  
จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยาม จับมือ  
กับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
จัดงานฉลองตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่  
ภายใต้แนวคิด “พสนพลังมหามังกร  
ฉลองปีมหามงคล” เพื่อให้ชาวไทย  
และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้สัมผัส  
ประสบการณ์อันเป็นมงคลครบ  
ทุกมิติ ซึ่งมั่นใจว่า แคมเปญนี้จะ  
สร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย  
และทำให้ประเทศไทยกลายเป็น  
อีกหนึ่งงานเฟสติวัลระดับโลก และ  
ดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ  
ชาวต่างประเทศให้มาเยี่ยมชมและ  
ร่วมงานตลอดเดือนเทศกาลตรุษจีน  
ได้มากกว่า 3.5 ล้านคน ทำให้เกิด  
ยอดจับจ่ายใช้สอยภายในศูนย์การค้า  
เพิ่มขึ้น 8-10% จากปีก่อน”

นอกจากนี้ที่ “สยามพารากอน”  
ยังจัดแคมเปญฉลองเทศกาลตรุษจีน  
รับปีมังกรทอง ขึ้นทั้งที่สยามพารา  
กอน สยามเซ็นเตอร์ และ  
สยามดิสคัฟเวอรี ร่วม Co-create &  
Collaboration กับ ศิลปินที่มี  
ชื่อเสียงระดับโลก Ken Kelleher มา  
ออกแบบมังกร ในคาแรกเตอร์ที่  
สะท้อน Positioning ของทั้ง  
สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์  
และสยามดิสคัฟเวอรี นับเป็นครั้งแรก  
ที่ศิลปินชาวอเมริกันที่มีผลงาน  
โดดเด่นในการสร้าง placemaking  
มาร่วมรังสรรค์ผลงานกับศูนย์การค้า  
ในประเทศไทย

สอดคล้องกับนาย อัคริน  
เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่  
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด  
(มหาชน) กล่าวว่า กำลังซื้อในช่วง  
ไตรมาส 4 ที่ผ่านมาภาพรวมยอมรับ  
ว่าไม่สู้ดีนัก ในฐานะเอกชนต้อง  
มองว่าเราต้องสร้างความเชื่อมั่น



ในตัวเองก่อนด้วยการจับมือพันธมิตร  
จัดฉลองตรุษจีนยิ่งใหญ่ต้อนรับ  
ปีมังกร “ไหว้ตรุษจีน เฮง เฮง เฮง  
รับปีมังกร ที่ปึกสี่” ต้อนรับตรุษจีน  
ปีมังกร ที่ปึกสี่ทั่วประเทศ และ  
ช่องทางออนไลน์ โดยคาดว่าจะมี  
ยอดขาย 1,200 ล้านบาท เติบโตขึ้น  
กว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 40%

“เรามาสรางความเชื่อมั่น  
กันเองว่าประเทศยังเดินหน้าต่อไป  
ได้ ออกมาจับจ่ายใช้สอยให้เงินหมุน  
ไปหลายรอบ จัดไหว้เจ้าใช้ของดี  
ทำให้เฮง เฮง หวังว่าธุรกิจไตรมาสที่ 2  
จะดีขึ้น กำลังซื้อที่มีปัญหาและ  
ปัญหานี้ครัวเรือนนั้น เชื่อว่ารัฐบาล  
ชุดนี้ทำงานกันเต็มที่ ภาคเอกชน  
รอเชียร์อยู่ว่าจะมีมาตรการกระตุ้น  
เศรษฐกิจจะไร้ออกมาหรือไม่ที่จะ  
ทำให้คนไทยมีความเชื่อมั่นมากขึ้น”

นายวิกิจ ธีรบรรณรัตน์  
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัย  
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด  
(มหาชน) กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีน  
ถือเป็นอีกเทศกาลที่เข้ามาช่วย  
สร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ  
ของประเทศไทย ทำให้นักลงทุนให้  
ความสนใจว่าจะมีหุ้นกลุ่มไหนบ้าง  
ที่จะได้รับอานิสงส์จากช่วงเทศกาล  
ตรุษจีนนี้ โดยมองว่ากลุ่มแรกที่จะ  
ได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากเทศกาล  
ตรุษจีน คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ  
จำหน่ายเนื้อหมูและเนื้อไก่ ได้แก่  
CPF-GFPT-TFG-BTG ตามความ  
ต้องการบริโภคที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น  
จากช่วงเทศกาล ประกอบกับหลัง

จากที่ภาครัฐลงแรงปราบปราม  
หมูเถื่อน ไก่เถื่อน ในช่วงที่ผ่านมา  
ส่งผลให้ความกังวลใจต่อการบริโภค  
เนื้อหมูและเนื้อไก่คลายตัวลงมาก  
แล้ว ทำให้ราคาเนื้อหมูสดและเนื้อ  
ไก่สดในปัจจุบันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น  
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มองว่า TU ก็มี  
ความน่าสนใจ แม้ว่าจะเป็นผู้ประกอบ  
ธุรกิจที่มุ่งเน้นไปที่อาหารทะเล  
ครบวงจร แต่ก็เชื่อว่าปลาจะเป็นที่  
ต้องการในช่วงเทศกาลด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ มองว่าในช่วง  
เทศกาลตรุษจีนจะเป็นอีกกระแส  
ที่ช่วยดึงดูดการท่องเที่ยวจาก  
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน ทำให้  
มองว่ากลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการ  
ท่องเที่ยวจะกลับมามีความคึกคัก  
มากขึ้น โดยมอง AOT และ AAV  
จะได้รับผลบวกในเชิงของการ  
เดินทางระหว่างประเทศ อีกทั้ง  
ด้วยราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาค่อนข้าง  
มากแล้วในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มอง  
ว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนได้ใน  
ช่วงนี้ ขณะที่ ERW และ CENTEL  
จะได้รับผลบวกจากการฟื้นทาง  
ท่องเที่ยวและพักผ่อน

สำหรับกลุ่มค้าปลีก (Retail)  
นั้น ก็คาดว่าจะได้รับอานิสงส์เชิงบวก  
จากการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล  
ด้วยเช่นกัน รวมไปถึงการใช้จ่าย  
สินค้าอุปโภคและบริโภค ของ  
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว  
ในประเทศ ได้แก่ BJC CPAXT GPN  
CRC ด้วย ●